

FOBISIA PRIMARY GAMES 2015 เปิดฟ้ากีฬาวัย ประถม มิตรภาพและจิตอาสา



ตั้งสายรุ้งทอแสงแห่งมิตรภาพ ประเทศไทยโดย โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติในนาม ประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวัยประถมนานาชาติ โฟบิเซีย ไพรมารี เกมส์ 2015 (FOBISIA Primary Games) เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีนักกีฬาตัวน้อยวัยประถมศึกษาทั้งเด็กชายและหญิงอายุ 9-11 ปี กว่า 200 คน เดินทางมาจากนานาประเทศเข้าร่วมแข่งขันที่กรุงเทพฯ ในกีฬา 4 ประเภทคือ กีฬาวัยน้ำ ฟุตบอล เทเบิล และ กรีฑา ไฮไลท์ของงานเหล่าเยาวชนยังมอบรายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งพร้อมกับการจัดกิจกรรมจิตอาสาของเหล่า หนูน้อย ที่ช่วยกันระดมเงินช่วยสร้างโรงเรียนที่เสียหายจากแผ่นดินไหวในเนปาล นับเป็นงานที่สะท้อนถึงความ งดงามในจิตอาสาและลีลาความสามารถของเหล่าหนูน้อยวัยประถม

บรรยากาศคึกคัก ท้องฟ้าสดใส ณ สระว่ายน้ำจุฬารัตน์วัลย์ลักษณะ เหล่าเยาวชนจากนานาประเทศต่างพร้อมใจกันสวม เสื้อสีม่วง เพื่อร่วมฉลองปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระชนมายุครบ 60 พรรษา พาเหรดเยาวชน จากโรงเรียนในอาเซียนร่วม พิธีเปิดงานโฟบิเซีย ไพรมารี เกมส์ 2015 โดยมี ม.ร.ว. เทพกมล เทวกุล องคมนตรี และดร.วีระชัย เตชะวิจิตร ร่วมเป็นประธานเปิดงานปล่อยบอลลูกสู่อู่ฟ้า พร้อมด้วยคุณหญิงขวัญตา เทวกุล, คุณ ทิพวรรณ เตชะวิจิตร, คุณรัชนีกร เคียงศิริ และคุณขวัญชนก เตชะวิจิตร ร่วมแสดงความยินดี ท่ามกลางเสียงเพลง เชียร์จากอ้อมจันทร์

ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร ประธานกรรมการโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ เจ้าภาพจัดงาน กล่าวว่า “การแข่งขันกีฬา วัยประถมนานาชาติ โฟบิเซียเกมส์ 2015 หรือ FOBISIA Primary Games จัดเป็นประจำทุกปีโดยประเทศในเอเชีย หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการร่างกายและจิตใจของเยาวชนวัยประถมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชนนานาชาติ ในปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเมื่อไม่นานนี้ได้เกิดภัยแผ่นดินไหวใน เนปาลทำให้หลายโรงเรียนได้รับความเสียหายและเด็กเนปาลจำนวนมากไม่มีที่เรียน ก่อนถึงวันงานโฟบิเซียเกมส์ 2 015 บรรดาเด็กนักเรียนของ โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสารายได้ช่วยเนปาล เช่น จัดงานBake Sale ช่วยกันทำขนมเบเกอรี่อร่อยมาขายที่โรงเรียน ทำ สายรัดข้อมือ และเสื้อ มาขาย ส่วนคุณครูก็ได้ จัดกิจกรรม Sport Challenge week โดยมีกิจกรรมกีฬาที่แตกต่างกันทุกวันทั้งสัปดาห์ ให้นักเรียนมาเข้าร่วมและ บริจาคเงินเข้าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวด้วย ตลอดจนรายได้บางส่วนของการจัดงาน Primary FOBISIA Games ครั้งนี้ รวบรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 340,000 บาท นำมาสมทบทุนมอบให้โรงเรียนนานาชาติเดอะ บริติช กาฏมาณฯ ผ่านไปยัง มูลนิธิเจน กูดอลล์ เนปาล (Jane Goodall Foundation Nepal) และองค์กรการกุศลที่

อยู่ในเครือโรงเรียนนานาชาติ The British International School ในกรุงเทพมหานคร โดยจะนำไปช่วยในโครงการสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ให้ โรงเรียนธาติง (Dhading School) และ โรงเรียนบังคมาติ (Bungamati DSA School) ซึ่งเป็นโรงเรียนของเด็กพิการทางสายตาและการได้ยิน เนื่องจากตัวอาคารเรียนเดิมได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวในเนปาล ขนาด 7.9 แมกนิจูด ซึ่งเป็นครั้งรุนแรงในรอบ 81 ปี นับเป็นสายธารของน้ำใจที่เยาวชนและผู้มีจิตศรัทธาได้แบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์”

มร.ปีเตอร์ โฮแกน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ กล่าวว่า“งานแข่งขันกีฬาวัยประถมนานาชาติ โฟบิเซียเกมส์ 2558 หรือ FOBISIA Primary Games 2015 นับเป็นสีสันของวงการกีฬาเยาวชนนานาชาติ ก้าวข้ามความแตกต่างของเชื้อชาติ ภาษาและศาสนาเป็นมิตรภาพและความรักสามัคคี เราได้เห็นความพร้อมและความมุ่งมั่นของเด็ก ๆ ที่ได้ฝึกฝนกีฬามาเป็นอย่างดี ได้เรียนรู้กติกาการแข่งขันกีฬานิตต่าง ๆ ช่วยให้เด็กรู้จักการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้สำรวจ เล่น ทดลองค้นพบตนเอง มีโอกาสคิดแก้ไขปัญหา เลือกตัดสินใจ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และที่สำคัญร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ ชนะ และรู้ภัย ซึ่งจะกลายเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงในอนาคตสำหรับการแข่งขันอีกด้วย”

สาธุ วงศาโรจน์ หนูน้อยชาวไทย วัย 10 ปี รร.นานาชาติเดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ เรียนอยู่ชั้นเียร์ 6 กล่าวว่า “3 วันของการแข่งขันกีฬาโฟบิเซีย ไพรมารี เกมส์ ในครั้งนี้ ทำให้ได้ประสบการณ์ สัมผัสกับมิตรภาพที่อบอุ่นระหว่างเพื่อน ๆ จากประเทศไทยและอาเซียน เปิดโอกาสให้นักเรียนวัยประถมได้ฝึกฝนทักษะกีฬา มีวินัย ในการฝึกซ้อม และการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย ผมได้รู้จักเพื่อนๆเพิ่มมากขึ้น และเราก็พร้อมจะช่วยเหลือกันและกัน อย่างขณะนี้เพื่อนๆที่อยู่เนปาลได้รับความเดือดร้อนจากแผ่นดินไหว ทางโรงเรียนของเราก็มีกิจกรรมต่าง ๆ หารายได้ช่วยเนปาล เช่น จัด Summer Votes For Nepal ขายไหวตการกุศล ไหวตละ 10 บาท ให้คุณครูที่ชื่นชอบ ใครได้ไหวตมากที่สุดโดดลงสรรหน้า ส่วนอนาคตสำหรับการแข่งขันกีฬาโฟบิเซีย ไพรมารี เกมส์ ต่อไปอยากให้จำหน่ายตั๋วเข้าชม เพื่อจะนำรายได้นำไปช่วยเหลือการกุศลได้อีกทางหนึ่งครับ”

คัทลีน่า ริเวอรา หนูน้อยชาวอังกฤษ รร.นานาชาติเดอะรีเจ้นท์ วัย 10 ปี เรียนอยู่ชั้นเียร์ 6 กล่าวว่า “ดีใจมากคะที่เพื่อนๆจากไทย เวียดนาม มาเลเซีย และเนปาล กว่า 200 คนที่ได้มาพบปะกันในเกมส์กีฬาในวันนี้ นี่เป็นครั้งที่ 2 แล้วที่หนูได้มีโอกาสร่วมงานโฟบิเซีย เกมส์ หนูลงแข่งทั้งกีฬาว่ายน้ำและกรีฑาลู่ด้วยคะ นอกจากความสุขสนุกสนานและพัฒนาตนเองแล้ว เรายังพร้อมใจกันช่วยระดมทุนมอบให้รร.บริติชกาฐมาณฑุ เพื่อสร้าง 2 โรงเรียนที่เสียหายหนักจากแผ่นดินไหว ตั้งแต่วันแรกที่เราทราบข่าวแผ่นดินไหวในเนปาล ได้ชวนเพื่อนนักเรียนมาร่วมกันคิด ออกไอเดียและปรึกษากับคุณราเชล เพอร์คินส์ ครูใหญ่ฝ่ายประถม พวกเราตกลงสรุปไอเดียทำเสื้อยืด Neverest ช่วยกันออกแบบและผลิตออกมาขาย คนชอบกันมาก ขายดีคะ เพราะแบบสวยและมีความหมายดีที่ว่าเราไม่หยุดนิ่งที่จะช่วยเพื่อนๆนักเรียนในเนปาล”

อบาย่า อีฟฟูล หนูน้อยชาวเนปาล วัย 10 ปี จาก รร.เดอะบริติช เมืองกาฐมาณฑุ กล่าวว่า “ปีที่แล้ว หนูเคยไป

แข่งขันกีฬาไฟโบรเซียเกมส์ ที่โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ทำให้ได้ประสบการณ์ที่ดี สำหรับปีนี้จัดที่กรุงเทพฯ พวกหนู จากกาฏมาณฑุอาจจะฝึกซ้อมน้อยกว่าทุกครั้ง เพราะเกิดแผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายรุนแรงในเนปาล แต่รู้สึกประทับใจในสปิริตนักกีฬาของทุกคนและความเอื้ออาทรที่เราอาจจะอยู่ห่างไกลคนละประเทศแต่ก็มีความรักความเมตตา ห่วงใยช่วยเหลือกัน คุณพ่อและคุณแม่ของหนูทำงานเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจในการฐมาณฑุคะ โชคดีที่บ้านพักอาศัยก่อสร้างแข็งแรง มีรอยร้าวเล็กน้อยเท่านั้น ขอขอบคุณเพื่อนๆนานาชาติจากโรงเรียนต่างๆ ที่ส่งกำลังใจและความช่วยเหลือชาวเนปาล หนูดีใจมากและขอบคุณคนไทยและรัฐบาลไทยที่มีน้ำใจส่งทั้งทีมกู้ภัย สิ่งของและแพทย์มาช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างมาก”

ในวันสุดท้าย เยาวชนนานาชาติยังได้สนุกกับประสบการณ์ในวัฒนธรรมไทย ได้เรียนรู้การนุ่งผ้าและโจงกระเบนแบบไทย อาหารและขนมไทย การห่อและทำกระทงจากใบตองที่เย็บด้วยไม้กลัด

PR AGENCY: บ.เบรนเอเชีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (BrainAsia Communication)

Tel. : 081-899-3599, 02-911-3282 Email : brainasiapr@hotmail.com